



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรุงเทพมหานครในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ โดยมีเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งคือ ไม่รับโอนข้าราชการทุกประเภท นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ

เลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	เลขประจำตัวผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - ชื่อสกุล
๐๑	๓๐๔๐๐๒๔๔	นางสาวจินตนา ชันธิมา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วันที่สอบ วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

สถานที่สอบ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ก. ๑ ชั้น ๕ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

เวลาสอบ เวลา ๑๓.๐๐ น. - รายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เวลา ๑๓.๓๐ น. - เริ่มเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร)
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

กรณีผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ก่อนเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ให้ปฏิบัติดังนี้

๑. โทรศัพท์แจ้งกลุ่มงานสรรหาบุคคล ๓ กองสรรหาบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข ๐๘ ๖๐๗๑ ๗๓๐๗ , ๐๒ ๒๒๑ ๒๑๔๑ - ๖๕ ต่อ ๑๑๔๓ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ก่อนวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๒. ให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สแกนหลักฐานผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จากสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ และสแกนบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ชื่อตัว - ชื่อสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ชัดเจน ตรงตามใบสมัคร ฉบับจริงและยังไม่หมดอายุ โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินระบุชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่งที่สอบ เลขประจำตัวสอบ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น โดยส่งหลักฐานดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) bmacareers1143@gmail.com ภายในเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๓. ให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Team และต้องใช้อุปกรณ์ที่มีกล้องและไมโครโฟนที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง และเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้

๔. ในวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการประเมินต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ชื่อตัว - ชื่อสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ชัดเจน ตรงตามใบสมัคร ฉบับจริงและยังไม่หมดอายุ เพื่อแสดงตัวตนต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์

๕. ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และจัดเตรียมสถานที่สัมภาษณ์ให้มีแสงสว่างเพียงพอ ให้เห็นหน้าผู้เข้าสอบได้อย่างชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน ไม่มีบุคคลอื่นอยู่ร่วมด้วย และมองเห็นจากกล้องได้ ๓๖๐ องศา

๖. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือผู้ใด บันทึกรูป ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในขณะที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่างผู้เข้ารับการประเมินกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริตและอาจถูกดำเนินการคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มิได้ส่งหลักฐานและเอกสารตามข้อ ๒ ก่อนวันเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือคณะกรรมการสัมภาษณ์ไม่สามารถติดต่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งได้ในวันและเวลาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในครั้งนี้

การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เท่านั้น ผู้เข้าสอบที่ไม่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวหากยื่นเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จอาจถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบครั้งนี้ และจะไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

